



Giải Đáp Luật Pháp

Những câu hỏi và trả lời trong mục này được trích từ chương trình “Luật pháp & Đời sống” của đài Sài Gòn Houston 900AM, phát thanh hàng tuần vào các chiều Thứ Tư, do các luật sư Phạm Ngọc Bảo, Tom Tùng Hoàng, Sơn Đặng, Keven Phạm Quang Huy phụ trách. Mọi thắc mắc về luật pháp xin liên lạc qua điện thoại văn phòng các luật sư hay gửi thư qua Tòa Soạn Luật pháp & Đời sống để chuyển đạt.

Hỏi:

— Mỗi năm tôi có nhận được tiền lãi từ ngân hàng và đều phải khai thuế. Nếu tôi không muốn khai có được không? Hoặc nếu tôi mở trương mục cho người con nhỏ, dùng số an ninh xã hội của người con này để tránh thuế có được hay không?

Đáp:

Theo luật thì có thể một phần hay tất cả tiền lãi từ ngân hàng của người con dưới 14 tuổi có thể bị đánh thuế như cha mẹ. Thông thường thì mức thuế của cha mẹ cao hơn con. Theo luật thuế vụ của năm 2004 thì tiền lãi của những người con dưới 14 tuổi, nếu trên \$1,600.00 Mỹ kim thì phải khai theo mức thuế của cha mẹ. Khi khai thuế cho con thì cần phải điền mẫu 8615 đính kèm với tờ khai thuế của người con này.

Tuy nhiên, cha mẹ vẫn có thể khai tiền lãi của con chung với tờ khai thuế của cha mẹ, nếu lợi tức này chỉ đơn thuần là tiền lãi (interest, dividends, capital gain distribution) và tổng số tiền này phải dưới \$8,000.00. Cha mẹ khi khai thuế theo phương pháp này cần điền mẫu 8814. Điều cần nhớ là nếu khai theo cách này thì một số quyền lợi hoặc khấu trừ (credit or deductions) có thể sẽ không được.

Những điều luật này không áp dụng cho những người con trên 14 tuổi. Nếu muốn biết thêm chi tiết có thể đọc sách số 929 (publication 929) của sở thuế.

Hỏi:

Bạn tôi có cho biết là khi cho người khác tiền trên 10 nghìn đô la thì tôi phải đóng thuế. Có đúng như vậy không?

Đáp:

— Nếu chúng ta tặng một người nào đó trên \$11,000, chúng ta cần phải báo cho sở thuế biết. Việc đóng thuế thì không hẳn. Chúng ta có thể phải đóng thuế hoặc không cần, tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên một điều chắc chắn là người nhận số tiền này không phải khai hoặc trả thuế.

Trong một vài trường hợp, ví dụ như chiếc xe của chúng ta trị giá \$15,000. Thế nhưng chúng ta bán với giá tượng trưng là \$2,000. Có nghĩa là chúng ta đã tặng cho người đó \$13,000. Nếu chúng ta cho bất cứ ai mượn tiền mà không lấy tiền lãi, thì số tiền lãi mà đáng lẽ phải lấy trở thành tiền chúng ta tặng.

Một vài trường hợp ngoại lệ mà luật thuế vụ về tiền tặng sẽ không có giới hạn, chẳng hạn như:

- Tiền cho người phối ngẫu.
- Tiền cho những cơ quan thiện nguyện, bất vụ lợi.
- Tiền tặng cho những cơ quan hoạt động chính trị.
- Tiền học phí, hoặc tiền thuốc men được trả thẳng cho trường đại học hay bệnh viện.

Hỏi:

Người bán xe cho tôi có nói cho tôi biết là nếu tôi mua xe Honda đời 2005 thì có thể trừ thuế được. Có đúng như vậy không hay ông ta nói dối để có thể bán xe cho tôi.

Đáp:

— Ông ta đã không nói dối. Cơ quan thuế vụ IRS đã chứng nhận là nếu ai mua xe đời 2005 của Honda

Insight, Honda Civic Hybrid, và Honda Accord Hybrid để giảm ô nhiễm môi trường thì có thể khai khấu trừ lên đến \$2,000 trên mẫu 1040.

Với đạo luật mới Working Family Relief Act of 2004, việc khai khấu trừ cho những chiếc xe chạy bằng điện và xăng có thể lên đến \$2,000 cho những chiếc xe được xử dụng vào năm 2004 và 2005. Việc khấu trừ này sẽ giảm xuống còn \$500 nếu xe được bắt đầu xử dụng vào năm 2006.

Hỏi:

Tôi có đi sòng bài ở Lake Charles và kéo máy trúng một số tiền khá lớn. Họ đã giữ thuế của tôi. Có cách nào tôi lấy lại số tiền thuế này không? Tiền đánh bài ăn phải đóng thuế là đúng hay sai?

Đáp:

Tất cả những tiền thắng ở sòng bài đều phải khai thuế. Kể cả tiền thắng cá ngựa, hoặc đua chó. Ngay cả khi chúng ta mua số trúng xe, nhà, hay những cuộc du lịch.

Thông thường khi chúng ta trúng trên \$600 khi kéo máy (hoặc \$1,200 khi chơi Bingo và \$1,500 khi chơi Keno), sòng bài sẽ đưa chúng ta mẫu W-2G. Nếu chúng ta thắng trên \$5,000, sòng bài có thể giữ lại 25% cho sở thuế. Nếu chúng ta không cho sòng bài số an sinh xã hội, họ có thể giữ 28% số tiền trúng cho sở thuế.

Tổng số tiền thắng chúng ta phải khai trên mẫu 1040, dòng 21. Nếu chúng ta thua, số tiền thua không được trừ thẳng vào tiền thắng, mà phải khai liệt kê (itemize deduction). Chúng ta phải dùng schedule A để khai tổng số tiền thua. Chúng ta cũng không thể khai tiền thua nhiều hơn tiền thắng. Việc quan trọng nhất là chúng ta phải chứng minh được tiền thua. Do đó, chúng ta có thể lấy một phần nào đó tiền thuế lại.

Hỏi:

Tại sao có người có thể khai khấu trừ tiền học, có người lại không? Nếu mọi người cần phải được đối xử công bình theo hiến pháp Hoa Kỳ thì luật thuế vụ đã không coi mọi người bình đẳng như nhau

Đáp:

Trên lý thuyết, việc khai khấu trừ, hoặc xin trợ cấp chỉ áp dụng cho người nghèo khổ, có lợi tức thấp. Nếu lương bạn dưới \$65,000 một năm, bạn có thể

khai khấu trừ khoảng \$4,000 tiền học phí. Nếu lương trên \$65,000 và dưới \$80,000, tiền khấu trừ chỉ còn \$2,000. Nếu mức lương bạn trên \$80,000, bạn sẽ không còn có thể khai khấu trừ nữa, vì lợi tức quá cao.

Cũng trên lý thuyết thì người nào làm lương càng cao thì càng phải đóng thuế nhiều. Chỉ có người nghèo mới được quyền xin trợ cấp hoặc giảm thuế. Bình đẳng là một mỹ từ không hiện hữu, nhất là trong luật thuế lợi tức.

Hỏi:

Tôi đi làm cho hãng, thường thì mọi năm vào khoảng đầu tháng 2 tôi nhận được mẫu W-2, thế nhưng năm nay, cho tới cuối tháng 2 rồi mà tôi vẫn chưa nhận được mẫu W-2. Tôi không còn làm cho hãng này nữa vì họ đã khai phá sản.

Đáp:

Việc đầu tiên là liên lạc với công ty để xem họ có thể gửi mẫu W-2 không. Nếu công ty không còn nhân viên và không có địa chỉ liên lạc, chúng ta có thể nhờ sở thuế giúp đỡ, số điện thoại là 1 800 829-1040. Khi gọi cho sở thuế, chúng ta cần phải có những chi tiết sau:

- Tên và địa chỉ (cũ) công ty, số vùng (zip code)
- Tên chúng ta, số an sinh xã hội, điện thoại.
- Ước lượng số lương, số tiền thuế công ty đã giữ của chúng ta.

Ls. Phạm Ngọc Bảo, CPA.

**MÙA THUẾ NĂM NAY BẠN NÊN
KHAİ THUẾ Ở ĐÂU?
*VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHẠM
NGỌC BẢO, CPA.
* NƠI KHAİ THUẾ ĐƯỢC ĐỒNG
HƯƠNG TÍN NHIỆM TỪ NHIỀU
NĂM NAY**

**THÀNH THẬT – TẬN TÂM – KÍN
ĐÁO**